



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
27 พฤษภาคม 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

สถานการณ์ในประเทศไทย 25 พ.ค. พบผู้ป่วยรายใหม่ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 2,455 ราย ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 1,976 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 479 ราย รวมยอดติดเชื้อสะสม 137,894 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 41 ราย เสียชีวิตสะสม 873 ราย ยังรักษาอยู่ 45,256 ราย อาการหนัก 1,210 ราย (ใส่เครื่องช่วยหายใจ 402 ราย) **สถานการณ์ทั่วโลก** มีผู้ติดเชื้อ 169,050,068 ราย เสียชีวิต 3,511,229 ราย รักษาหาย 150,686,065 **ประเด็นที่น่าสนใจ** WHO เผยว่า ไวรัสโคโรนา-19 กลายพันธุ์จากอินเดีย รหัส B.1.617 ที่ติดต่อดีง่ายและอาจรุนแรงกว่าตัวทั่วไป ได้แพร่ระบาดไปอย่างน้อย 60 ประเทศ ทั่วโลกทิศทางการติดเชื้อและเสียชีวิตได้ลดลงในภูมิภาคยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อัตราการติดเชื้อและเสียชีวิตยังคงที่ ขณะที่ในภูมิภาคอเมริกา ตะวันออกกลาง แอฟริกา และแปซิฟิกตะวันตก มาเลเซีย สถานการณ์อยู่ในขั้นวิกฤติ ยอดผู้ติดเชื้อเฉลี่ย 7 วันหลังสุดของประเทศ มียอดเปอร์เซ็นต์ต่อประชากร 1 ล้านคน มีตัวเลขสูงกว่าอินเดียแล้ว ขณะที่ผู้ป่วยที่กำลังจะล้นไอซียู สิงคโปร์ อนุมัติใช้เครื่องตรวจโควิด-19 จาก ลมหายใจ ไร้ผลภายใน 1 นาที อ่องกง เตรียมทิ้งวัคซีน 'ไฟเซอร์' หลายล้านโดส หลังใกล้หมดอายุ-คนไม่กล้าฉีด ฝรั่งเศส อินฟลูเอนเซอร์หลายคนได้รับการติดต่อจากลูกค้าที่อ้างตัวเองว่าเป็นบริษัทหนึ่งในสหราชอาณาจักร ยื่นข้อเสนอเป็นเงินแลกกับการทำคอนเทนต์ด้านลบเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1.กระแสข่าวเลื่อนฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ, ผจก.รายวัน) เว็บไซต์ (ผจก., เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์, thaipbs, voicetv, newtv,thestandard, acnews, newtv)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สร. ตรวจสอบศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กล่าวว่า วันที่ 7 มิ.ย. เป็นต้นไป ทุกคนจะได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ตามความสมัครใจ ซึ่งตอนนี้ประเทศไทยมีการใช้วัคซีน 2 ยี่ห้อ คือ แอสตราเซนเนกาและซิโนแวค ส่วนการฉีดขึ้นกับวันเวลาที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตัวใด ซึ่งบางที่จัดส่งทุกวัน ทุก 3 วัน หรือสัปดาห์ละครั้ง แต่วัคซีนทุกชนิดที่ฉีดให้กับประชาชนมีมาตรฐาน ผ่านการพิจารณาจาก อย. และฉีดได้ในคนอายุ 18 ปีขึ้นไปได้เหมือนกัน นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างเจรจาจัดหาวัคซีนเพิ่มเติม เช่น ไฟเซอร์และจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน ที่อยู่ในขั้นการตกลงเงื่อนไขสัญญาจัดซื้อจัดหา กรณีสถาบันบำราศนราดูร โพสต์ภาพประกาศบนเพจ ขอเลื่อนฉีดวัคซีนไปเดือน ก.ค.นั้น ยอมรับว่าเกิดขึ้นจริง เป็นจนท.ระดับปฏิบัติการมีไอโพสค์ เนื่องจากมีผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก อาจจะทำให้เกิดความเครียดหรือกดดัน เบื้องต้นยืนยันยืนยันว่า มีวัคซีนเพียงพอฉีดตามกำหนดเดิม ส่วนเรื่องการจัดสรรวัคซีน เป็นอำนาจ ศบค. ซึ่งสร.เป็นผู้ปฏิบัติ

- อธิบดีกรมควบคุมโรค ยืนยันว่า การฉีดวัคซีนยังคงเป็นไปตามกำหนดเดิมไม่มีการเลื่อนแต่อย่างใด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (tnnthailand, thestandard, newtv, nationtv)

-ผอ.สถาบันบำราศนราดูร ชี้แจง ไม่เลื่อนฉีดวัคซีนโควิด-19 การฉีดวัคซีนเป็นไปตามปกติ ผู้ที่ลงทะเบียนพร้อมจองคิวฉีดตั้งแต่เดือนมิ.ย.เป็นต้นไปนั้น สามารถมาฉีดวัคซีนได้ตามนัดหมาย ส่วนวัคซีนที่จะได้รับนั้น อยู่ที่ทางจังหวัดนนทบุรีเป็นผู้จัดสรร สถาบันบำราศฯ ไม่ทราบว่าการควบคุมโรคหรือทางจังหวัดจะส่งวัคซีนชนิดใดมาให้บ้าง ขณะที่ประกาศก่อนหน้านี้เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อน

นอกจากนี้ สถาบันบำราศฯ ยังแจ้งแนวทางการขอรับสมุดวัคซีนโควิด-19 นานาชาติ เฉพาะสำหรับผู้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็มแล้ว และต้องเดินทางไปต่างประเทศ สามารถติดต่อด้วยตนเองที่แผนกคัดแยก อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 1 สถาบันบำราศนราดูร ในวันราชการ เวลา 08.30-11.00 น. และเวลา 13.00-15.00 น. พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้ 1.บัตรประชาชนตัวจริง 2.พาสปอร์ตที่ใช้เดินทางตัวจริง 3.ใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 มีค่าบริการเล่มละ 50 บาท

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผจก.รายวัน) เว็บไซต์ (voicetv)

-นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษก สร. กล่าวว่า กรณีหน่วยบริการหลายแห่งเลื่อนการฉีดแอสตราเซนเนกาเข็มที่ 2 ออกไป เนื่องจากกังวลเรื่องวัคซีนจะมาไม่ทันตามกำหนดนั้น แอสตราเซนเนกา ไม่ได้กำหนดส่งในวันที่ 1 มิ.ย. แต่จะเริ่มจัดส่งภายในเดือน มิ.ย. และบริษัทที่รับทราบกำหนดการที่รัฐบาลวางแผนฉีดวัคซีนแบบปูพรมอยู่แล้ว

สื่อที่นำเสนอ : ทวีช่อง 3

- นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา พิธีกรรายการเรื่องเล่าเช้านี้ โพสต์คลิปขอโทษและชี้แจงหลังเสนอข่าวสถาบันบำราศนราดูรเลื่อนฉีดวัคซีนไปเป็นเดือน ก.ค. เพราะไม่ได้รับการจัดสรร ว่าไม่เป็นความจริง ตรวจสอบกับอธิบดีกรมควบคุมโรคแล้ว สถาบันบำราศยังคงให้บริการตามกำหนดเดิม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (matchonweekly)

-สรกมล อุดยานนท์ คอลัมนิสต์และนักเขียนชื่อดังในนามปากกา “หนูมเมืองจันท” ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่า กรณีนี้สร้างความปั่นป่วนเนื่องจากสถาบันบำราศฯ เป็นศูนย์กลางในการฉีดวัคซีนของสร. ถ้าไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีน. แล้วที่อื่นจะเป็นอย่างไร ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ ข่าวเลื่อนการฉีดวัคซีนนี้ก็มาจากเพจของสถาบันบำราศนราดูรเอง ซึ่งต่อมาได้ลบข้อความไปแล้ว และได้มีคำชี้แจงใหม่ผ่านเพจสถาบันฯ แต่ไม่ได้เขียนว่าเรื่องนี้ “ไม่จริง” และ ใช้คำว่า “ข้อความนั้น” คลาดเคลื่อน” เห็นว่า ประเด็นของปัญหานี้ก็คือ วัคซีนแอสตราเซนเนกาในมือของกระทรวงฯตอนนี้หมดแล้ว วันนี้

ต้องยอมรับว่าวันนี้รัฐบาลมีปัญหาเรื่อง "การสื่อสาร" และ "ความเชื่อมั่น" มาก

2. ปัญหาวัคซีนไม่เพียงพอ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (sanook)

- นพ.เจษฎ์ บุญยวงศ์วิโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจด้านอำนวยการ รพ.มหาราชนครราชสีมา โสภิตเพ็ญกิตติตอบข้อซักถามจากประชาชนในจ. นครราชสีมา เกี่ยวกับวัคซีนที่จะให้บริการว่า ยังไม่กล้ายืนยันว่าจะได้วันไหน แต่ทีมงานทุกคนมั่นใจว่าจะได้รับวัคซีนอย่างแน่นอน ซึ่งคนที่เลือกวัคซีนแอสตราเซนเนกา ถ้าได้ติดตามข่าวจะเห็นได้ว่า รพ.สธ. ยืนยันแล้วว่า จะมาแน่นอนในเดือนมิ.ย.64 แน่แน่นอน แต่ไม่กำหนดวันว่าจะเป็นวันไหน เพราะฉะนั้น รพ. จึงยังไม่สามารถกำหนดวันได้ การฉีดวัคซีนอาจต้องขยับเลื่อนออกไปบ้าง เพราะได้รับการจัดสรรช้า จึงขอให้ทุกคนรอ ยืนยันว่าทุกท่านที่ลงทะเบียนจองวัคซีนจะได้รับการฉีดวัคซีนทุกคน เพียงแต่อาจจะเลื่อนเวลาออกไปก่อน ขณะที่จำนวนวัคซีนคงเหลือของโรงพยาบาลมหาราชา คาดว่าจะมีให้บริการถึงประมาณวันเสาร์นี้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thaipost)

- ร.ท.หญิง สุณิสา ทิวากรดำรง สมาชิกพรรคเพื่อไทย โสภิตเพ็ญกิตติความลงในเฟซบุ๊ก วัคซีนโควิดขาดแคลน การประกาศเลื่อนนัดฉีดวัคซีน ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อรัฐบาล และส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของประเทศ สาเหตุที่วัคซีนโควิดขาดแคลน เป็นเพราะรัฐบาลไม่กระจายความเสี่ยงจัดหาวัคซีนโควิด ทุ่มซื้อวัคซีนเพียงยี่ห้อเดียว ที่นำทางรัฐบาล คือ นายกฯ ควรกระจายอำนาจ อย่างเช่น เรื่องวัคซีน แต่ไปผูกขาดทำให้ไม่มีวัคซีนทางเลือก ในขณะที่เรื่องที่ควรรวมศูนย์อำนาจ เช่น แอปพลิเคชันลงทะเบียนฉีดวัคซีน ควรมีแอปฯเดียว แต่กลับปล่อยให้หน่วยงานต่างๆ ผลิตแอปฯตัวเองให้ประชาชนลงทะเบียน จนเกิดความสับสน

3. ชะลอลงทะเบียน "หมอพร้อม"

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ทุกฉบับ) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, มติชน, matichonweekly, mcof)

- โฆษก ศบค. เผย ปรับแผนชะลอลงทะเบียนหมอพร้อม โดยให้หมอพร้อมสำหรับติดตามการฉีดวัคซีนและการออกไปรับรองการฉีดวัคซีน ส่วนระบบการลงทะเบียนขอให้ම්ทางเลือกกับประชาชน เช่น แอปพลิเคชันเฉพาะจังหวัด อาทิ ภูเก็ต หรือ กทม. ถือเป็นหน้าด่านในการลงทะเบียน ผู้ที่ลงทะเบียนกับระบบหมอพร้อม กลุ่มผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปี และกลุ่มที่เป็น 7 กลุ่มโรคเสี่ยง ยังยืนยันว่าจะได้รับวัคซีนในช่วงเวลาที่เหมาะสม ส่วนด้านหน้ารับการลงทะเบียนแต่ละจังหวัดจะนำโมเดลของกทม. นนทบุรี หรือภูเก็ตไปใช้ในพื้นที่ของตัวเอง หรือจะไปที่รพ. หรือ อสม. ก็ยังสามารถใช้ได้ทุกระบบ

- พล.อ.ฉัตรพล นาควาณิชย์ เลขาธิการสมช. ในฐานะผู้อำนวยการ ศปก.ศบค. ชี้แจงชะลอลงทะเบียน "หมอพร้อม" เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป จึงจำเป็นต้องปรับการแจกจ่ายวัคซีนใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ยืนยันแอปพลิเคชัน "หมอพร้อม" มีความพร้อมในการตอบสนองการลงทะเบียนได้อย่างสมบูรณ์

- นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจง ว่า เป็นการปรับแผนการกระจายวัคซีนตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในแต่ละพื้นที่มากกว่าการกระจายวัคซีนตามจำนวนการลงทะเบียน จึงมีความเห็นให้ชะลอการลงทะเบียน "หมอพร้อม" เพื่อความเหมาะสมในการจัดสรรวัคซีนไปยังจังหวัดต่างๆ

4. แพทย์ชื้อยาปิดกั้นการตาย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ข่าวสด) เฟซบุ๊ก (the coverage)

- รศ.นพ. นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบหายใจและวัณโรค คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โพสต์ Facebook ระบุ แพทย์ รพ.ศรีสะเกษ แจงข้อมูลผู้ป่วยโควิดเสียชีวิตจากเหตุอื่น จงใจปิดข้อมูล ทำตัวเลขภาพรวมต่ำกว่าความจริง ต้องการให้ ภาครัฐสื่อสารความจริงกับประชาชน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, sanook)

- โฆษก ศบค. เผยกรณี รพ.ศรีสะเกษ รายงานผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคปอดติดเชื้อจากแบคทีเรีย แต่มีภาพเจ้าหน้าที่เร่งฉีดยาและใส่ชุด PPE มีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการปิดข้อมูลหรือไม่ เพื่อให้ยอดเสียชีวิตต่ำกว่าความเป็นจริง เรื่องนี้รพ.สธ. ส่งการให้ตรวจสอบโดยด่วน เบื้องต้นไม่มีการปกปิดข้อมูลการเสียชีวิต ได้รับรายงานจากผอ.รพ.ศรีสะเกษว่า ผู้ป่วยที่รักษาหายจากโรคโควิดแล้ว ไม่มีเชื้อ แต่ย้ายออกมารักษา แต่พบการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนที่ปอด ทำให้เสียชีวิตวันที่ 22 พ.ค. เพื่อไม่ประมาท รพ.ศรีสะเกษ ป้องกันผู้เสียชีวิตคนนี้เหมือนโควิดรายอื่น จึงนำไปสู่การใช้ชุด PPE 9 ตามที่เป็นภาพข่าวออกมา

5. คนใช้รับวัคซีนแล้วเกิดผลข้างเคียง/เสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ)

- รพ.พังงาส่งตัวผู้ป่วยชายไทยอายุ 52 ปี ชาว ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ที่ ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ที่เกิดอาการแขนขาอ่อนแรงหลังฉีดวัคซีนซิโนแวค ที่ รพ.ถลาง เมื่อวันที่ 23 พ.ค ไปตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ที่ รพ.สุราษฎร์ธานีและนำกลับมารักษาตัวต่อที่หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รพ.พังงา และหลังจากกลับจากการตรวจ ขาด้านซ้ายยังคงอ่อนแรง แขนซ้ายใช้งานได้ดีขึ้นและพูดชัดขึ้น

- นพ.พีรวิชัย ปิณฑักษ์ ประธานองค์กรแพทย์และหัวหน้างานอายุรกรรม รพ.พังงา เผยว่า ผู้ป่วยรายนี้มีประวัติเป็นความดันโลหิตสูง ไม่ขาดยาแต่ขาดนัดพบแพทย์ประจำตัวและส่งข้อมูลผู้ป่วยรายนี้เข้าสู่คณะกรรมการวัคซีนส่วนกลางตามแนวทางต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ)

- ภรรยาและญาติของนายวินัย เหมมินทร์ อายุ 43 ปี ชาวพังงา ที่ฉีดวัคซีนแล้วช็อกเสียชีวิต ญาติปักใจเชื่อว่าเสียชีวิตเพราะวัคซีนแน่นอน เนื่องจากไม่เคยป่วยหรือไม่สบายจนต้องเข้า รพ.มาก่อน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ)

-นพ.สงกรานต์ ไหมชุม นพ.สสจ.ยะลา เผยถึงกรณีที่มีชาวบ้าน ต.สะเตงนอก อ.เมือง ไปฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วเสียชีวิต ว่าได้รับรายงานจาก สนง.สาธารณสุขอำเภอเมืองยะลา ว่า ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายอับลอรอเซะ ยานยา อายุ 77 ปี อยู่ ต.สะเตงนอก ประวัติเป็นโรคความดันโลหิตสูง หอบหืด ต่อมลูกหมากโต นีวในกระเพาะปัสสาวะ วัณโรค (รายเก่า) รับยาต่อเนื่องตรวจรักษาโดยแพทย์ ที่ รพ.สต.สะเตงนอก การเสียชีวิตไม่เกี่ยวกับฉีดวัคซีน

6. ผู้พันโทชป่วยตายหน้า กทท.**สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ)**

-สน.ท่าเรือ ไปสอบสวนเหตุชายเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุที่ประตูทางออกการทำเรือแห่งประเทศไทย โดยมีแพทย์นิติเวชฯ รพ.จุฬาฯ และชุดปฏิบัติการเฉพาะทางของมูลนิธิรณรงค์ด้วย ร่วมตรวจสอบ พบศพนายชลาหามัด โชะมา อายุ 47 ปี นอนหงายอยู่บนฟุตบาท ในสภาพสวมแมสก์ ไม่พบบาดแผลใดๆ ค้นในศพพบเอกสารการปล่อยตัวจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 11 พ.ค. รวมทั้งใบรับรองการเจ็บป่วยจาก รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม ที่ระบุว่าผู้ตายถูกตรวจพบเชื้อโควิด-19 วันที่ 9 พ.ค. และเข้ารับรักษาตัวในฮอสพิเทล ตั้งแต่วันที่ 12-26 พ.ค. รวม 14 วัน แพทย์เห็นว่าผู้ป่วยอาการดีขึ้นและหายป่วยจากโควิด-19 พิจารณาจากอาการเป็นหลักให้ออกจากฮอสพิเทล หลังนายชลาหามัดออกจากฮอสพิเทล ได้เดินทางไปที่การทำเรือฯ เพื่อกลับไปทำงานรับจ้างทั่วไป แต่มาล้มเสียชีวิต ศพได้ให้แพทย์นิติเวชฯ รพ.จุฬาฯชันสูตรอีกครั้ง

7. แอร์ข้อความผ่านไลน์**สื่อที่นำเสนอ : ไลน์**

-มีการส่งข้อความผ่านแอปฯ ไลน์ ระบุว่า “พรรคพวกที่เยาวราชส่งมาครับ...เริ่มมีนอนตายข้างถนนแล้วครับ อยู่แถวถนนเสื่อป่า ที่เสื่อป่าติดโควิดทั้งตึก ร้านปิดเกือบหมด เหลืออยู่ 2-3 ร้านครับ ห้ามไปร้านโทรศัพท์แถวเสื่อป่า กักรอบๆ รพ.กลาง คลองถม วรจักร ติดกันหลายร้อยคนแล้วครับ”

-มีการส่งข้อความผ่านแอปฯ ไลน์ เกี่ยวกับการจองวัคซีน Moderna กับรพ.เอกชนในจังหวัดต่างๆ เช่น กทม. รพ.ปิยะเวท รพ.วิมุต นนทบุรี รพ.บางโพ สมุทรปราการ รพ.สินแพทย์เทพารักษ์ ฯลฯ

8. เสียชีวิตทั้งวอร์ดอายุกรรมชั้น 4 รพ.มหาสารนครศรีธรรมราช**สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (sanook)**

-ตึกอายุกรรมชั้น 4 รพ.มหาสารนครศรีธรรมราช ยังปิดทั้งโซนห้ามเข้า-ออกเว้นจนท.ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากมีผู้ป่วยหญิงอายุ 27 ปี มารักษาแต่อาการทรุดหนักเกิดภาวะระบบหายใจล้มเหลว เจ้าหน้าที่ได้ทำการช่วยชีวิต และทำการตรวจเชื้อ พบว่าเป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด ทำให้ผู้ป่วยทั้งวอร์ด 38 ราย ญาติอีกกว่า 20 ราย จนท.พยาบาลและแพทย์อีก 8 คนเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง โดยแพทย์สั่งปิดพื้นที่ห้ามเข้าออก ติดตามอาการผู้ป่วยในวอร์ดทั้งหมด และญาติรวมทั้งเจ้าหน้าที่ติดตามอาการและเร่งตรวจหาเชื้อภายใน 7 วัน

9. น้ำกระชายปั่น เมนูป้องกันโควิด**สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน)**

-ชาวโคราชรอวัคซีนไม่ไหว แห่ซื้อพืชสมุนไพร “น้ำกระชายปั่น” เมนูป้องกันโควิด เป็นกระแสทางเลือกที่ยอดฮิตในช่วงโควิด-19 แพร์ระบาดกระจายครอบคลุมพื้นที่ 30 อำเภอ ของ จ.นครราชสีมา

10. สถานการณ์การแพร่ระบาดในคลัสเตอร์ต่างๆ**สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์ ,sanook, pptv)**

-กทม. โฆษก ศบค. เผย ที่ประชุม ศบค.สรุปการระบาดที่พบในจังหวัดที่มีรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้นที่เป็นคลัสเตอร์ใหม่ คือ พื้นที่ อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี เป็นโรงงานอาหารแช่แข็งพบผู้ติดเชื้อ 11 ราย คลัสเตอร์สะพานเหล็ก กทม. มีผู้ติดเชื้อ 12 ราย ขณะที่คลัสเตอร์อื่นที่ต้องจับตา คือชุมชนในตากใบ จ.นราธิวาส ที่มีบางรายเป็นเชื้อสายพันธุ์แอฟริกา กทม.ยังพบ 5 คลัสเตอร์ใหม่ คือ ห้างฯแถวถนนลาดพร้าว โรงงานเย็บผ้าที่เขตยานนาวา ตลาดหนองจอก เคหะแถวคลองจั่น และแคมป์ก่อสร้างแถวสวนหลวง ทำให้คลัสเตอร์รวมเป็นที่ 38 คลัสเตอร์ ,แม่บ้านสถานีรถไฟ MRT หัวลำโพง ติดโควิด 3คน

-จ.เพชรบุรี คลัสเตอร์บ.แคลคอมพ์ เข้าย่อยป่วยเพิ่ม 256 ราย รวมยอดสะสม 2,845 ราย เร่งติดตาม แรงงานต่างด้าวติดโควิด เข้า รพ.สนาม

-จ.สุโขทัย หนุ่มวัย 42 เสียชีวิต เป็นชรก.ในสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.สุโขทัย ติดโควิดจากงานรดน้ำคั่วหัว สังกศรรค์ รมต.สมศักดิ์ เทพสุทิน ช่วงสงกรานต์ ทำให้คลัสเตอร์นี้เสียชีวิต 3 รายแล้ว

-จ.เชียงใหม่ แลกพบผู้ติดเชื้อ รายใหม่ 11 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย พบคลัสเตอร์ใหม่อีก 2 คลัสเตอร์ คือ คลัสเตอร์ บ.ขนส่งสินค้า อ.สารภี มีผู้ติดเชื้อแล้ว 13 คนเสี่ยงสูง 50 ราย เสียงต่ำ 80 ราย อีกคลัสเตอร์ที่ ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย พบผู้ติดเชื้อในจ.เชียงใหม่ 10 ราย และลำปาง อีก 5 ราย มีความเกี่ยวข้องกัน

-จ.นนทบุรี รายงานพบผู้ติดเชื้อโควิดใหม่อีก 106 ราย สาเหตุติดเชื้อส่วนใหญ่จากแคมป์คนงาน ครอบครัว ตลาดสด

11. ชงตั้งวอร์มูม'วัคซีน' ปลอดภัยเมือง**สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ)**

-นายสมคิด จิราพันธ์ ที่ปรึกษา กก.ผจก. อ.กรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน) ชงตั้งศูนย์กลางบริหารวัคซีน (วอร์มูม) ต้องบริหารวัคซีนในทิศทางเดียวกัน มีอำนาจบีบเสริมในการจัดสรร แต่แยกระบบการจอง โดยข้อมูลทั้งหมดควรส่งกลับสธ. และ สช. จะต้องนำข้อมูลสรุปเป็นรายวัน เพื่อให้แก้ไขปัญหาค้นหาทันที ที่สำคัญ ต้องโปร่งใส ไม่อิงการเมือง ถ้าการกระจายวัคซีนถูกแทรกแซงโดยการเมืองได้ก็ไม่มีประโยชน์ และชรก.ปฏิเสธนักการเมืองไม่ได้ ขณะนี้วัคซีนเป็นเรื่องความเป็นความตายของประชาชน ไม่ควรใช้เป็นเครื่องมือหาเสียงทางการเมือง นอกจากนี้ ยังต้องพิจารณาจาก 1. จำนวนประชากร

ประเด็นข่าว

สภาพเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัดและความเสี่ยงในการแพร่เชื้อของจังหวัด 2. โควต้าที่จะเปิดให้จองออนไลน์ควรวินิจฉัยจำนวนวัคซีนและความสามารถในการฉีดให้ได้ก่อนเปิดจองเพื่อไม่ต้องมายกเลิกการจองในภายหลัง 3. การเปิดจองไม่ควรขึ้นอยู่กับระบบเดียว (หมอพร้อม) ควรจะมีระบบการจองหลายระบบและการรับจองสามารถเปลี่ยนแปลงตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มประชาชน 4. เมื่อเปิดให้จองแล้วไม่ควรเปลี่ยนแปลงโควตาตามอำเภอใจ และ 5. ระบบการฉีดที่รพ. ควรรองรับส่วนที่จองผ่านระบบของรพ. เช่น คนไข้ไปพบแพทย์ตามปกติ ให้โควตาเพื่อฉีดวัคซีนได้เลย

12. พระต่างชาติไม่ได้ฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ)

-ที่จ.ระยอง พระสุรเดช หรือ อม.มรโต พระลูกวัดวัดมาบจันทร์ ต.แกลง อ.เมืองระยอง ผู้ดูแลพระต่างชาติ เผยว่า ก่อนหน้านั้นได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ซื้อท๊อป ให้พระไปฉีดที่ รพ.สงฆ์ กทม. เชารถนำพระไทย 30 รูปกับพระต่างชาติอีก 39 รูป ไปรอฉีดวัคซีนที่หอฉันใน รพ.สงฆ์ ปรากฏว่า รพ.แจ้งว่าฉีดวัคซีนได้เฉพาะพระสงฆ์ไทยที่มีบัตรประชาชน ส่วนพระต่างชาติไม่มีบัตรประชาชน ไม่มีฐานข้อมูลและวัคซีนไม่มีเพียงพอ หากจะมีการฉีดวัคซีนให้พระชาวต่างชาติจะแจ้งไปภายหลัง ทั้งนี้ พระต่างชาติ ควรที่จะได้รับการฉีดวัคซีนด้วย เรื่องนี้รัฐบาลน่าจะอำนวยความสะดวกได้

-นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า กรมมีนโยบายถวายการฉีดวัคซีนแก่พระสงฆ์ทุกรูปที่พำนักในเขตพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะใน กทม.ขณะนี้เริ่มถวายการฉีดวัคซีนแล้วที่ รพ.สงฆ์ ส่วนที่มีข่าวว่า รพ.สงฆ์ ไม่ได้ฉีดวัคซีนให้กับพระสงฆ์ต่างชาติ เรื่องนี้ขอตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน

มาตรการของ สธ. ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (sanook)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. ระบุว่าวัคซีนเป็นของทุกคน ไม่ใช่เฉพาะจังหวัดที่มีส.ส.ภูมิใจไทย ทุกอย่างต้องตามกติกา แม้นเป็น รมว.สธ. ก็ไม่ได้ทำให้ลูกพรรคมือสิทธิ์ ได้วัคซีนมากกว่าที่อื่น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ผจก.รายวัน) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, acnews, busnesstoday)

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมการจัดตั้ง รพ.สนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ โดยสธ. อว.และพม. ร่วมกันจัดตั้ง เป็นรพ.สนามรองรับ ผู้พิการติดโควิดที่มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการและช่วยเหลือตัวเองได้ รองรับ 224 เตียง เปิดบริการวันที่ 1 มิ.ย.64 สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติเข้ามาช่วยวางระบบในการดูแลผู้พิการที่ติดเชื้อ นอกจากนี้ สธ. ได้เสนอ ศบค.ให้จัดลำดับการให้วัคซีนโควิด 19 ในคนพิการทุกกลุ่ม โดยวันที่ 27 พ.ค.64 จะเริ่มฉีดวัคซีนให้คนพิการทางสายตาที่สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, ข่าวสด, tnnthailand, topnews, acnews)

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เผยผลการศึกษาประสิทธิผลวัคซีนซิโนแวค ที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม สามารถลดโอกาสการติดเชื้อได้ถึงร้อยละ 83.3 ลดความรุนแรงกรณีที่มีการติดเชื้อได้ ไม่พบปอดอักเสบ สำหรับผู้ที่ฉีดเข็มเดียวยังพบติดเชื้อมีอาการรุนแรงอยู่บ้าง แต่ไม่มากนัก จึงยังคงต้องระมัดระวังแม้จะฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ทั้งการสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือ หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (tnnthailand, bangkokinsight)

-กรมอนามัย ลงพื้นที่เน้นปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในสถานประกอบการร้านอาหารประเภทบุฟเฟต์ พร้อมย้ำมาตรการควบคุมจำนวนผู้รับบริการให้ลดลงเหลือ 25 เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนที่นั่งปกติ การเว้นระยะห่างระหว่างทางเดิน โต๊ะ และที่นั่งรับประทานอาหารอย่างน้อย 1-2 เมตร

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (js100, mcot)

-กรมอนามัย ห่วงโรงงานที่เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 สูงขึ้น ขอความร่วมมือผู้ประกอบการประเมินตนเองผ่าน Thai Stop COVID Plus พร้อมคุมเข้มคัดกรองผู้ปฏิบัติงานก่อนมาทำงานและต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และให้ประเมินตนเองผ่านเว็บไซต์ “ไทยเซฟไทย” ลดนำเชื้อเข้าสู่โรงงาน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, แนวหน้า)

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยว่า ได้รับตัวอย่างวัคซีนแอสตราฯ รุ่นการผลิตในไทยครบ 9 ล็อตตามตรวจสอบคุณภาพ ล็อตการผลิตวัคซีน ซึ่งผลการตรวจสอบนั้น ผ่านการรับรองไปแล้ว ซึ่งมีทั้งรุ่นการผลิตและ รุ่นการผลิตใช้จริงในคน นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 25 พ.ค.64 ได้มีการส่งตัวอย่างวัคซีนอีก 5 รุ่นการผลิตโดยสยามไบโอไซน์เข้ามาตรวจสอบคุณภาพเพิ่มเติม ใช้เวลาตรวจสอบ 3 วัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ)

-ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดหาวัคซีนเข้ามาบริการประชาชนได้ในสถานการณ์โควิด-19 สรุปว่าให้สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีหน้าที่และอำนาจในการให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้จัดหา ผลิต ขยายหรือนำเข้าหรือขออนุญาตและออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียนยา วัคซีน เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งอื่นที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องในการดำเนินการดังกล่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสถานการณ์ฉุกเฉินอื่นๆและมีอำนาจในการออกข้อบังคับ ระเบียบและประกาศเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข โดยไม่ขัดหรือแย้งกับ พ.ร.บ.และประกาศฉบับนี้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (innnews)

-ประชาชนในกทม. ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 ในวันที่ 27 พ.ค.นี้ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปโครงการ ไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย สำหรับผู้ที่จะลงทะเบียนต้องอาศัยอยู่ในกทม. มีอายุตั้งแต่ 18-59 ปี ซึ่งไม่ได้เป็น 7 กลุ่มโรคเสี่ยง โดยแยกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มที่เคยเข้าร่วมโครงการภาครัฐ

ประเด็นข่าว

โดยมีแอปพลิเคชัน “เป่าตั้ง” ซึ่งจะมีข้อมูลส่วนตัวอยู่ในระบบแล้ว จึงไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่ สามารถแจ้งความประสงค์รับการฉีดวัคซีนและรอรับ SMS ยืนยันได้รับการจัดสรรวัคซีน แต่หากแอปเป่าตั้งไปแล้ว ให้ดำเนินการนัดหมายผ่าน www.ไทยร่วมใจ.com 2.กลุ่มที่ “ไม่เคย” เข้าร่วมโครงการภาครัฐ สามารถลงทะเบียนบนเว็บไซต์ www.ไทยร่วมใจ.com และ 3.กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถให้บุคคลในครอบครัวลงทะเบียนแทนได้ ผ่าน www.ไทยร่วมใจ.com ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่ลงทะเบียน โดยระบบจะส่ง SMS แจ้งเตือนตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน หรือ สามารถลงทะเบียนที่ร้านค้าสะดวกซื้อ ณ ร้าน 7-eleven, Family Mart, Tops Daily และ mini Big C ซึ่งเปิดเป็นจุดรับลงทะเบียน ช่วงเวลา 08.30 – 18.00 น. โดย โฆษก กทม. ระบุว่า ไม่เข้าชื้อกับหมอพร้อม ยืนยันว่าผู้ที่มิทะเบียนบ้านอยู่ กทม.สามารถลงทะเบียนได้แน่นอน ส่วนประชากรแฝงเช่นเป็นผู้ที่ทำงานอยู่ในกทม. แต่ทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัดก็มีขั้นตอนในการตรวจสอบโดยอาศัยฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องหลายทาง เช่น ระบบประกันสังคมสามารถลงทะเบียนได้เช่นกัน

-ส่วนการจองฉีดวัคซีนผ่านค้ายมือถือ ในวันที่ 27 พ.ค. 4 ค้ายมือถือ ประกอบด้วยเอไอเอส, ทรูมูฟ, ดีแทค และเอ็นที จะเปิดให้ลูกค้าของแต่ละค่ายลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนของสธ. เพื่อรับการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลาง บางซื่อ ที่จะเริ่มฉีดวันที่ 7 มิ.ย.เป็นต้นไป เวลา 09.00-18.00 น. ของทุกวัน การลงทะเบียนจะสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย. ในส่วนของค้ายทรูเปิดระบบรับนัดล่วงหน้าทั้งทรูมูฟ เอช, ทรูออนไลน์และทรูวิชั่นส์ ลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีนผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้ 1.ผ่านระบบ USSD กด *707# โทรออก เฉพาะเลขหมายทรูมูฟ เอช 2.ผ่านเว็บไซต์ vaccine.trueid.net 3.ผ่าน QR Code โดยสแกนได้จากสื่อในทรูวิชั่นส์และสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางต่างๆ ทรูยังเตรียมแผนควบคุมครองประกันโควิด-19และผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีนจาก FWD เพิ่มเติมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมอบให้ลูกค้าทรู 120,000 สิทธิ์ กดรับสิทธิ์ได้ที่แอปพลิเคชันทรูโอดี ส่วนเอไอเอสและเอ็นทีที่เปิดให้ลงทะเบียนจองผ่านเว็บไซต์ www.ais.th และ covid19vaccine.ntplc.co.th ขณะที่ดีแทครับจองวัคซีนผ่านแอปพลิเคชันดีแทค เว็บไซต์ dtac.co.th และร้านดีแทคซื้อป โดยสำหรับการจองผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งหมดรวมพร้อมกันเวลา 09.00 น. วันที่ 27 พ.ค. ส่วนการจองผ่านร้าน เช่น ดีแทคซื้อป เริ่มต้นตามเวลาเปิดของร้านหรือที่ตั้งนั้นๆ โควตาลูกค้าค้ายมือถือที่ได้รวมกันวันละประมาณ 5,000 คน ประกอบด้วย ค้ายเอไอเอส, ทรู, ดีแทค รวมกันวันละ 4,500 คน และเอ็นทีวันละ 500 คน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ทุกฉบับ) เว็บไซต์ (มติชน, topnews, amaintv)

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการร่วมอำนวยความสะดวกการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนทุกคนที่พร้อมฉีดวัคซีน และลงทะเบียนผ่านช่องทางต่างๆเพื่อขอรับวัคซีน เพื่อร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ควบคู่กับการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข จากรายงานล่าสุดเมื่อ 25 พ.ค.2564 ไทยมีจำนวนการฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วถึง 3,024,313 โดส เป็นอันดับ 5 ของอาเซียนและจะเลื่อนขึ้นเป็นอันดับ 2 ในอาเซียน ด้วยการระดมฉีดวัคซีนอีก 6-8 ล้านโดส ภายในสิ้นเดือนมิ.ย.นี้ ซึ่งขณะนี้มิผู้ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนผ่านระบบหมอพร้อมแล้วกว่า 7,931,765 ล้านด้วย

-นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า นายกฯ สนับสนุนการใช้ฟ้าทะลายโจรควบคู่กับยาฟ้าวิราเวียร์ในการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะผู้ติดเชื้อที่มีภาวะอักเสบ ซึ่งกรมการแพทย์แผนไทยฯ ยืนยันว่าฟ้าทะลายโจรไม่มีฤทธิ์ป้องกันโควิด-19 แต่อาจใช้เพื่อปรับระบบภูมิคุ้มกันได้

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

ปลดล็อกกัญชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก.)

-นพ.กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผอ.สถาบันกัญชาทางการแพทย์ กล่าวว่า พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ฉบับปัจจุบันกำหนดให้ภาครัฐเป็นผู้ปลูกและผลิตยา กัญชา ทั้งนี้ วิชาหกิจชุมชนสามารถร่วมมือกับภาครัฐปลูกได้ กกก.ยาเสพติดให้โทษปลดส่วนของลำต้น กิ่งก้าน ใบ และรากกัญชา ออกจากรายการยาเสพติดแล้ว แต่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนให้กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจได้อย่างเต็มศักยภาพ ส่วนที่จำเป็นต้องแก้ไขเร่งด่วน คือ การแปรรูปวัตถุดิบกัญชาให้เป็นยา และผลิตภัณฑ์สมุนไพร จึงหารือร่วมกับกองกฎหมาย สป. กรมพท. และอย. ว่าต้องมีการจัดทำระเบียบและหลักเกณฑ์ให้พร.ที่มีศักยภาพในการผลิตยาสมุนไพร และได้มาตรฐานการผลิต GMP ประมาณ 50 แห่ง ภายใต้อ. คาดว่าจะช่วยผลักดันให้เกษตรกรมีผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง มีรายได้ยั่งยืนจากการปลูกกัญชา ทางสถาบันฯ จะร่วมกับภาคีเครือข่ายสร้างความต้องการทางการตลาด และเสริมสร้างทักษะในการปลูกและการแปรรูปขั้นต้นให้กับเกษตรกร ผู้ที่สนใจสามารถรับข่าวสารการดำเนินงานของสถาบันฯ ได้ที่ เฟซสถาบันกัญชาทางการแพทย์